

# Khi Cuộc Đua Đi Vào Đoạn Cuối

Ký Thiệt



*"Không phải vì Trump!"*

Có lẽ bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, quá thất vọng về việc Tổng thống Trump đã không... chết vì "mắc dịch" Tà COVID-19 mà còn hồi phục quá nhanh nên phải tìm cách khác để loại trừ ông ta. Thay vì giả vờ chúc mừng ông tổng thống, cũng như bà đã nói trước đây *"tôi cầu nguyện cho ông"*, và không phải chờ đợi lâu, cũng không cần rào đón, ngày 8 tháng 10, ba ngày sau khi ông Trump trở về Tòa Bạch Ốc, bà Pelosi tuyên bố ngành lập pháp sẽ thành lập một hội đồng để cho phép Quốc Hội truất phế

một tổng thống, dựa trên Tu chính án thứ 25. Bà nói:

*"Đây không phải là nhắm vào Tổng thống Trump. Ông ta sẽ đối mặt với sự phán xét của cử tri. Nhưng ông ta chúng tôi cần để chúng tôi lập ra một thủ tục cho những tổng thống tương lai."*

Ngày hôm sau, ông Trump đã đáp lễ bà Pelosi bằng một cái tweet:

*"Nancy Pelosi khủng điên đang xem xét Tu chính án thứ 25 để có thể dùng thay thế Joe Biden bằng Kamala Harris. Phe Dân Chủ muốn việc đó xảy ra mau chóng vì Joe buồn ngủ đã hết xài rồi."*

Bộ trưởng báo chí Tòa Bạch Ốc Kayleigh McEnany thì nói **sự thực Pelosi mới là người bất xứng với chức vụ của bà ta.**

Tòa Bạch Ốc đã phản công mạnh trước việc bà Pelosi thắc mắc về tình trạng sức khỏe của ông Trump sau khi ông bị lây nhiễm dịch COVID-19 và đã được đưa vào bệnh viện điều trị vài ba ngày. Nhiều đảng viên Cộng Hòa nóng mặt với việc bà Pelosi viện dẫn Tu Chính án thứ 25, cho rằng **bà ta muốn bày ra một "cuộc đảo chánh" nhưng sẽ lại không đi đến đâu** vì không có cái gì trong Tu chính án thứ 25 cho phép là làm cái việc điên rồ ấy khi cuộc bầu cử chỉ còn không tới ba tuần lễ.

## Lại một "chuyện ngạc nhiên tháng mười"?

Về phần ông Trump, chỉ một ngày sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc, đã tweet như sau:

*"Tôi đã ban toàn quyền giải mật bất cứ và tất cả hồ sơ thuộc về TỘI ÁC chính trị lớn nhất và duy nhất trong Lịch sử nước Mỹ, vụ Bịa đặt Thông đồng với Nga (Russia Hoax). Vụ email bất hợp pháp của Hillary Clinton cũng vậy. Không cắt bỏ bất cứ đoạn nào!"*

*"Tất cả tin tức về vụ bịa đặt thông đồng với đã được tôi giải mật từ lâu. Thật không may cho đất nước chúng ta, người ta đã hành động một cách rất chậm chạp, đặc biệt có lẽ vì đó là tội ác chính trị lớn nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Hành động đi chứ!"*

Năm ngoái, ông tổng thống đã ban quyền cho Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr để giải mật bất cứ hồ sơ nào liên quan tới vụ dò thám chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016. Cùng lúc đó, ông Trump đã ra lệnh cho các nhân viên trong ngành tình báo cộng tác với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.

Những đồng minh của tổng thống, gồm các nhà dân cử đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội tiến hành những cuộc điều tra riêng của họ, đã chỉ trích các các viên chức như Giám đốc FBI Christopher Wray và Giám đốc CIA Gina Haspel, đã ngăn cản sự chuyển giao những hồ sơ liên quan tới nguồn gốc cuộc điều tra về sự thông đồng của ông Trump và người Nga.

Mấy cái tweet của ông Trump đã gửi ra sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratchliff giải mật những hồ sơ tiết lộ cựu Giám đốc CIA John Brennan mật trình cựu Tổng thống Obama về **"kế hoạch" của Hillary Clinton nhằm gán ửng cử viên Donald Trump lúc đó với người Nga như một phương cách làm lạc**

hướng dư luận khỏi vụ bà Clinton dùng email riêng để chuyển các công văn mật đang nổ lớn trước cuộc bầu cử năm 2016.

Fox News đã tường trình đầu tiên việc Ratcliffe giải mật ghi chú viết tay của Brennan sau khi ông ta mật trình lên Obama. Ông Trump cũng đã đốc thúc Bộ Ngoại giao công bố ít nhất thì cũng một phần những email của Hillary Clinton. Ông cũng không quên tấn công ông Biden và quý tử Hunter về chuyện trong khi cha làm phó tổng thống thời Obama thì con làm làm chức lớn trong ban quản trị Công ty dầu khí Burisma ở Ukraine **lương tháng 50 ngàn đô mà không có kinh nghiệm gì cả và tại sao vợ của viên cựu thị trưởng Mạc-tư-khoa lại gửi cho Hunter 3 triệu rưỡi mỹ kim mà không có lý do gì cả?**

Ông Trump đã công khai tỏ ý muốn ông Barr truy tố vài người trong đảng Dân Chủ dính líu tới nguồn gốc cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 và bất cứ những liên hệ nào tới chiến dịch tranh cử của ông Trump, trong đó đặc biệt có ông Biden và cựu tổng thống Obama. Nhưng ông Barr đã cho biết ông không có chương trình cho những bước tiến quan trọng nào trước ngày bầu cử.

Nhiều người có nhận định nghe không đến nỗi vô lý rằng nếu chờ tới sau ngày bầu cử thì hồ sơ về vụ được TT Trump gọi là **“tội ác chính trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”** mà ông Barr ủy nhiệm cho **chươngng lý liên bang Durham mở cuộc điều tra từ gần hai năm nay sẽ bị chìm xuống** và biến đi vĩnh viễn, nếu TT Trump không được ngồi lại Tòa Bạch Ốc thêm bốn năm trong ngày bầu cử sắp tới.

**Ngày bầu cử chỉ còn hơn hai tuần nữa, hai bên đều dồn nỗ lực tạo một “chuyện bất ngờ tháng mười” cuối cùng để hạ đo ván đối thủ.**

Nhưng, có lẽ từ nay tới ngày bầu cử sẽ không còn chuyện ngạc nhiên nào nữa, sau chuyện Tổng thống Trump “mắc dịch Tàu” COVID-19, được coi như cơ hội bằng vàng cho phe Dân Chủ Xã Nghĩa, và đã được dùng ngay làm vũ khí chính trị để đánh hạ ông Trump.

Trong khi bà Pelosi viện dẫn sức khỏe ông Trump suy yếu vì coronavirus để **toan tính truất quyền một tổng thống do dân bầu ra**, thì bà Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ, trong cuộc tranh luận duy nhất với Phó Tổng thống Pence tối hôm 7 tháng 10, đã buộc tội ông Trump đã không nhận ra sự nguy hiểm của vi khuẩn corona và đã che đậy hậu quả của COVID-19, trong lúc chính ông tổng thống vừa rời bệnh viện được hai ngày sau ba ngày chữa trị COVID-19. Bà **Harris đã tro trên** nói:

*“Người dân Mỹ đã chứng kiến điều được coi là sự thất bại to lớn nhất của bất kỳ chính quyền tổng thống nào trong lịch sử của đất nước chúng ta. Họ biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ đã không nói cho mọi người hay.”*

Cặp **Biden-Harris đã dùng COVID-19 làm chủ đề chính cho cuộc tranh cử** sau khi vụ ông Trump “mắc dịch Tàu” trở thành “chuyện ngạc nhiên tháng mười”, và bà Harris đã không ngưng mồm khi nói ra những lời vu cáo sòng sảng trong cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Pence, người đứng đầu Ban Đặc nhiệm của Tòa Bạch Ốc chống dịch COVID-19 từ mấy tháng nay đã cùng ông Trump và các thành viên khác báo cáo về nỗ lực của họ trong các cuộc họp báo mỗi ngày tại Tòa Bạch Ốc, trong đó có **quyết định sớm của ông Trump cấm các chuyến bay từ nước Tàu tới Mỹ và từ Mỹ đi Tàu. Lệnh cấm ấy đã ngăn chặn sự lây lan trong mấy tháng đầu năm 2020 và đã cứu được nhiều sinh mạng người Mỹ** mà bà Harris không thể không biết. Biết điều đó mà vẫn nói ngược lại là bản chất của những người làm chính trị chuyên nghiệp mà **Kamala Harris là điển hình.**

Trong cuộc tranh luận, bà Harris đã hiện rõ là **một con người giáo hoat**, với những **điều bộ như một kịch sĩ trên sân khấu**, trong khi ông Pence tỏ ra điềm đạm, nghiêm nghị nhưng không kém linh hoạt và sắc bén. Kết thúc cuộc tranh luận, đối lại những lời lẽ đao to búa lớn, những hứa hẹn mơ hồ và rỗng tuếch của đối phương, ông nói khi trả lời một câu hỏi của điều hợp viên Susan Page, một ký giả của Nhật báo USA Today:

*“Biden nói thể chế dân chủ được đặt trên lá phiếu (cho cử tri quyết định), không nên sai lầm về việc đó, Susan. Nên kinh tế của nước Mỹ, sự phục hồi của dân Mỹ được đặt trên lá phiếu... Với bốn năm nữa của Tổng thống Donald Trump, năm 2021 kinh tế sẽ to lớn nhất trong lịch sử của đất nước này.”*

Phó Tổng thống Pence được biết là người siêng làm việc nhưng tiết kiệm lời nên đã không nói thêm: “Vải thưa không che được mắt thánh. **Harris sẽ giúp Biden đưa đất nước này xuống cái hố xã hội chủ nghĩa.**”

Phó Tổng thống Joe Biden tự nhận là “đang chiến đấu cho linh hồn nước Mỹ” và đảng Dân Chủ cũng đã ra sức đánh bóng ông ta như là một con người *đức độ, liêm chính*. **Nhưng, quá khứ của ông Biden có vẻ không đồng ý như vậy.**

Năm 1988, lần đầu tiên ông Biden ra ứng cử tổng thống và đã phải rút lui khỏi cuộc đua ngay từ lúc khởi đầu vì **bị bắt quả tang đạo văn** (ăn cắp bài của người khác) của lãnh tụ đảng Lao Động Anh Neil Kinnock. Từ đó, ông ta tiếp tục đi sâu vào con đường chính trị với **đầy những câu chuyện bịa đặt, dựng đứng theo trí tưởng tượng** hay sửa đổi khác hẳn với sự thật, khiến chính những người ủng hộ ông cũng phải vò đầu, gãi tai. Hay bỏ rơi ông ta.

Theo tờ Washington Times, từ khi khởi đầu cuộc tranh cử năm 2020, Joe Biden đã kể ra những thành tích trong khi đi vận động tại nhiều nơi mà sau đó được báo chí kiểm thì **những chuyện đó không có thật hay không đúng với những gì đã xảy ra.**

- Thí dụ ông Biden đã kể ít nhất hai lần trong khi đi vận động tại South Carolina câu chuyện ông và Andrew Young, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, đã bị bắt trong khi cố đi thăm Nelson Mandela trong nhà tù ở Nam Phi vào cuối thập niên 1970. Sau đó, **Young đã nói với các phóng viên báo chí rằng chuyện đó đã không hề xảy ra!**
- Trong cuộc phỏng vấn của CNN ngày 26 tháng 2, ông Biden thú nhận: “Tôi đã không bị bắt.” Nhưng lại nói thêm: “Tôi đã bị chặn lại “. Và tiếp tục kể “những người Phi Châu, với quần đùi và súng ống hướng dẫn đi qua cái cửa chỉ dành cho người da trắng, đồng thời chỉ cho những nhà làm luật da đen đường khác để tới Nam Phi, một câu gây **tranh cãi là phái đoàn da đen không phải tới Nam Phi** vào năm 1976, nhưng tới Lesotho, nơi không có nạn phân chủng.

Còn nhiều thí dụ nữa nhưng không cần dẫn chứng thêm vì ai mà không biết Joe Biden là người “đạo đức” như thế nào sau 47 năm dày dạn trên chính trường nước Mỹ.

Ngoài những **“làm lẫn” đáng tiếc và ăn nói bừa bãi**, ông Biden cũng mang nhiều tai tiếng lời thô với nữ giới mà nếu không nhờ sự bao che của “đảng” và truyền thông **báo chí bỏ nhà** thì có thể đã bị “đốt cháy” đen thui. Không nói những chuyện xa xôi, chỉ mới năm ngoái khi ông Biden tuyên bố ra ứng cử tổng thống (lần thứ ba), đã bị Tara Reade, một nữ nhân viên cũ, tố giác. Reade buộc tội ông Biden đã ép cô ta vào góc một văn phòng ở Thượng viện và tấn công dục tình cô vào một ngày trong năm 1993. **Hai năm trước, Reade và bảy phụ nữ khác đã xuất hiện để cáo buộc Biden về những va chạm, sờ mó nham nhỡ.** Nhưng lần này câu chuyện được kể lại với nhiều chi tiết sống sượng hơn đã đưa mức độ cáo buộc lên tới tội tấn công dục tình.

Cáo buộc của Reade về chuyện tấn công dục tình của Biden đã gây được sự quan tâm của công luận nước Mỹ khi cô nói với Ký giả Katie Harper trên một podcast vào tháng 3 rằng Biden đã tấn công dục tình cô khi cô ở một mình trong văn phòng tại Thượng viện một ngày vào năm 1993. Ông ta đã dồn cô dựa lưng vào vách tường, thò tay vào trong áo cô, tiến xuống dưới váy cô và dùng những ngón tay xâm nhập thân thể cô. **Ban vận động tranh cử của ông Biden đã bác bỏ những cáo buộc ấy.** Nhưng Nghị sĩ **Kamala Harris**, khi ấy cũng là một ứng cử viên tổng thống, đã tuyên bố: **“Tôi tin lời người tố giác.”**

Bà Harris cũng là người đã tấn công ông Biden dữ dội, gay gắt nhất trong những lần tranh luận ở vòng sơ bộ. Nay được chỉ định đứng phó cho ông Biden, **mặt bà Harris tươi rói như trăng rằm và tỏ ra linh hoạt duyên dáng bên cạnh ông Biden lù khù, già nua, khiến mọi người đều nghĩ một ngày không xa, Kamala Harris, một phụ nữ tự nhận là “da đen”, sẽ trở thành tổng thống Hoa Kỳ.** Dĩ nhiên bà Harris cũng thừa biết điều đó. Tổng thống Trump thì lại càng biết rõ hơn. Trong cuộc đi vận động tranh cử tại Sanford, Florida, ngày 12 tháng 10, lần đầu tiên từ khi bình phục, ông Trump đã cảnh cáo dân Mỹ: **“Nếu Biden thắng cử thì phe tả cực đoan xã hội chủ nghĩa sẽ cai trị nước Mỹ.”**

**Joe Biden, một “con ngựa thành Troie” của phe xã nghĩa trong đảng Dân Chủ, có thể thắng vào ngày 3 tháng 11?**

Các “poll” đều bảo Biden sẽ thắng, nhưng phe “cuồng Trump” trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì tin chắc

TT Trump sẽ ngồi lại Tòa Bạch Ốc thêm bốn năm nữa. Lý do là bà con ta xưa nay vẫn tỏ ra lo lắng với chuyện bầu bán tại quê hương thứ hai, vậy mà **năm nay, khí thế dâng lên bùng bùng khắp nơi.**



Hãy nhìn "Trump 2020 Rally in DC - Du Hành Xuyên Nước Mỹ Ủng Hộ TT Trump" đến Washington và biểu dương lực lượng trong ba ngày từ 10 tới 12 tháng 10, tập hợp hàng ngàn người với cờ, biểu ngữ, mũ, áo ủng hộ TT Trump dù gặp ngày trời mưa gió.

*Trump 2020 Rally in DC*

Trời cao cũng phải động lòng?

Ký Thiệt